

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง  
วันที่: ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565  
ปีที่: 31 ฉบับที่: 11405  
Col.Inch: 39.85 Ad Value: 43,835  
คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย

หน้า: 7(ซ้าย)  
PRValue (x3): 131,505  
ศิลปิน: ชาว-ดำ



เรียน บ.ก.

โครงการสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 3080 สายบ้านเลือก-หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านวัดไทร ต.คลองตากคอ.โพธาราม จ.ราชบุรี จุดที่สร้างอยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยของชาวบ้านเพียง 10 เมตร เริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สิ้นสุดโครงการในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1,080 วัน ตั้งแต่ผู้รับเหมาโครงการเข้ามาดำเนินการก่อสร้างช่วงปลายปี 2563 ชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือนรับผลกระทบมาตลอด ทั้งฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน การบริหารจัดการด้านจราจรบริเวณเขตก่อสร้างที่บ่อยครั้งจะมีรถบรรทุก รถแบ็กโฮ รถครน เข้ามาจอดขนส่ง เคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้าง ไม่มีการวางป้ายเตือนหลักเลี่ยงเส้นทาง ไม่มีตาข่ายป้องกันแนวเขตก่อสร้างที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทุกวันชาวบ้านใช้เส้นทางสัญจร ต้องมากังวลว่าจะมีเหล็กนั้งร้านหรือวัสดุก่อสร้างตกลงมาจากสะพานใส่หรือไม่ ก่อนหน้านี้ในช่วงระหว่างการขุดเสาตอม่อสะพานเกิดอุบัติเหตุกับคนในชุมชน เป็นคุณยายอายุ 70 ปีที่ปั่นจักรยานตอนกลางคืนแล้วตกลงไปในหลุมตอม่อได้รับบาดเจ็บและต่อมาได้เสียชีวิต อันเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันความปลอดภัยที่ไม่ดีพอ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นก่อนเริ่มโครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้รับปากกับชาวบ้านเป็นอย่างดี แต่พอถึงเวลากลับทำไม่ได้ โดยเฉพาะการจัดการด้านความปลอดภัย แม้ที่ผ่านมาชาวบ้านจะเคยร้องเรียนไปยังผู้รับเหมา รวมไปถึงการร้องไปยังเทศบาลตำบลคลองตากคอเพื่อให้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ทุกอย่างก็เหมือนเดิม

วรรณ

ตอบ คุณวรรณ

อ่านข้อร้องเรียนของคุณแล้วน่าเห็นใจชาวบ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างอย่างมาก ได้รับผลกระทบมากมาย ทั้งฝุ่นละออง เสียงดัง และความสุมเสี่ยงอันตราย หวังว่ากรมทางหลวงจะได้ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำชับไปยังผู้รับเหมาให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยด่วน ที่สำคัญโครงการนี้สร้างยาวนานมาก จะให้ทุกข์ไปถึงปี 2566 คงไม่ปล่อยให้เดือดร้อนกันไปอีกเป็นปีๆ

## หมูราคาลดลงโดยไม่ต้องนำเข้า

เรียน บ.ก.ข่าวสด

ภาวะราคาเนื้อหมูแพงในช่วงเดือนที่ผ่านมา ที่สุดแล้วก็ต้องพ่ายให้กับ “กลไกตลาด” ที่ทำงานได้อย่างเสรี โดยไม่มีการควบคุมให้กลไกผิดเพี้ยน ปริมาณหมูทั่วประเทศมีลดลงมากกว่า 50% กลับสู่สมดุลกับความต้องการบริโภคได้ หลังจากผู้บริโภคบริโภคเนื้อหมูไประยะหนึ่ง เมื่ออุปสงค์กับอุปทานกลับมาอยู่ในจุดเดียวกัน ราคาหมูจึงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ในตลาดตอนนี้มีสินค้าจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ปริมาณเนื้อหมูมีมากกว่าความต้องการบริโภคด้วยซ้ำ วิธีแก้ปัญหาคาแคลนด้วยการนำเข้าเนื้อหมูอย่างที่บางฝ่ายแนะนำไม่มีความจำเป็น ไทยมีหมูเพียงพอกับการบริโภค ไม่ได้ขาดแคลน ไม่ต้องพึ่งการนำเข้าทั้งเนื้อหมูชิ้นส่วน หรือหมูแปรรูปจากต่างประเทศมาซ้ำเติมปัญหาของภาคผู้เลี้ยง อย่างนำเข้าโรคหมูต่างถิ่นมาทำร้ายหมูไทยอย่าให้หมูนอกที่ราคาต่ำกว่ามาตีหมไทยจนทำลายระบบการเลี้ยงหมูให้ย่อยยับ ที่สุดแล้วความมั่นคงทางอาหารของประเทศย่อมมั่นคงแน่นอน

เนื่องที่ อุฤษ์เจริญ

ตอบ คุณเนื่องที่

ฟังที่คุณอธิบายการแก้ปัญหาโรคคาแคลน สดท้ายทำให้ราคาลดลงจนได้ บ่งบอกว่ารัฐบาลเองนั้นขาดรายละเอียดในการเข้ามาตรวจสอบและหาวิธีแก้ปัญหา คิดเพียงแค่จะนำเข้าหมูจากต่างประเทศ รวมทั้งไม่ได้แก้ไขจากจุดอื่นอีกด้วย